

## ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN

Kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng  
(14/10/1930 - 14/10/2023);

75 năm thành lập Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Cao Bằng  
(25/5/1948 - 25/5/2023)

-----

### I- LỊCH SỬ RA ĐỜI VÀ Ý NGHĨA CỦA NGÀY 14/10

Ngày 03/02/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử của cách mạng Việt Nam, đồng thời cũng mở đầu cho sự hình thành và phát triển công tác tổ chức của Đảng. Ngay từ khi được thành lập, dưới sự chỉ đạo của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Đảng ta đã đặc biệt quan tâm đến công tác tổ chức xây dựng Đảng, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, là bộ phận chủ yếu hợp thành và có tính chất quyết định sự vững mạnh của Đảng, quyết định thắng lợi sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. “Đảng tổ chức chặt chẽ trên nguyên tắc dân chủ tập trung, chú trọng xây dựng hệ thống tổ chức đảng mạnh từ Trung ương tới chi bộ; coi trọng học tập, rèn luyện đảng viên và công tác quần chúng”.

Từ ngày 14/10/1930 đến cuối tháng 10/1930, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lâm thời lần thứ nhất của Đảng được tiến hành tại Hương Cảng (Trung Quốc). Tại hội nghị, Bộ Tổ chức kiêm Giao thông (tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương ngày nay) được thành lập nhằm đáp ứng yêu cầu về công tác tổ chức, cán bộ của Đảng. Việc thành lập Bộ Tổ chức kiêm Giao thông ngay sau khi thành lập Đảng khẳng định vai trò quan trọng của công tác tổ chức xây dựng Đảng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng; đánh dấu bước chuyển biến mới trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Với ý nghĩa lịch sử đó, để khắc ghi sự kiện mang tính bước ngoặt, là dấu ấn quan trọng trong công tác tổ chức của Đảng, ghi nhận truyền thống vẻ vang và những cống hiến của các thế hệ cán bộ làm công tác tổ chức, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX đã quyết định lấy ngày 14/10 hằng năm là Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng và cơ quan tổ chức cấp uỷ các cấp. Từ đó, ngày 14/10 trở thành ngày truyền thống của ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

### II- TỰ HÀO 93 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG

Cách đây tròn 93 năm, ngày 03/02/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu "một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử của cách mạng Việt Nam", là dấu ấn lịch sử đối với sự hình thành và phát triển công tác tổ chức của Đảng. **93 năm qua**, sự trưởng thành và phát triển của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng luôn gắn liền với lịch sử đấu tranh vẻ vang của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Từ những ngày đầu mới thành lập, Đảng ta đã nhận thức sâu sắc rằng công tác tổ chức xây dựng Đảng có tầm quan trọng đặc biệt, là một bộ phận chủ yếu hợp thành công tác xây dựng Đảng, giúp Đảng ta luôn xứng đáng là lực lượng lãnh đạo – nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.



Khi mới thành lập, toàn Đảng có 310 đảng viên, công tác tổ chức xây dựng Đảng giai đoạn này tập trung vào việc củng cố, phát triển các tổ chức cơ sở đảng, vận động các phong trào đấu tranh cách mạng của quần chúng, giáo dục, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để kết nạp vào Đảng. Sau hơn một năm thành lập, đến tháng 4/1931, Đảng ta đã có 250 chi bộ với hơn 2.400 đảng viên. Nhiều tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức quần chúng lần lượt ra đời.

Trong những năm 1936 - 1939, Đảng ta đã tổ chức nhiều hình thức đấu tranh hợp pháp. Công tác phát triển đảng viên tiếp tục được coi trọng, đưa đảng viên vào xí nghiệp, hầm mỏ để vận động, tổ chức quần chúng đấu tranh. Cuối năm 1939, chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ, địch khủng bố mạnh mẽ, một số tổ chức đảng và tổ chức quần chúng bị phá vỡ, không ít chiến sĩ cách mạng bị bắt. Trong nhà tù của địch, nhiều quần chúng ưu tú được giác ngộ, kết nạp vào Đảng; nhiều chi bộ bí mật thành lập, tổ chức cho các chiến sĩ bị giam cầm tiếp tục đấu tranh, biến nhà tù thành trường học cách mạng.

Sau 15 năm thành lập, với đội ngũ hơn 5.000 đảng viên, cùng với đường lối chính trị đúng đắn và nghệ thuật lãnh đạo, tổ chức tài tình, lại được hàng chục triệu đồng bào nhiệt tình ủng hộ và tích cực tham gia các cuộc đấu tranh, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi trong cuộc Cách mạng Tháng Tám lịch sử, lập nên Nhà nước công nông đầu tiên ở khu vực Đông Nam châu Á.

Để phục vụ đường lối vừa kháng chiến, vừa kiến quốc, công tác tổ chức xây dựng Đảng trong những năm 1945 - 1954 tiếp tục coi trọng việc củng cố các tổ chức của Đảng, chính quyền và các đoàn thể quần chúng; xây dựng, phát triển đội ngũ đảng viên và lực lượng vũ trang. Năm 1947, Trung ương ra Chỉ thị “thi đua xây dựng Đảng” và “xây dựng chi bộ tự động”. Công tác phát triển đảng viên, đào tạo bồi dưỡng cán bộ được đẩy mạnh. Công tác tổ chức xây dựng Đảng giai đoạn này vừa bảo đảm thắng lợi của cuộc chiến đấu giữa ta và địch ngày càng ác liệt trên khắp các chiến trường, vừa bảo đảm thực hiện các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước về nông dân, nông nghiệp và nông thôn, như chính sách thuế nông nghiệp, giảm tô, chia ruộng đất cho nông dân; động viên, tập hợp sức mạnh của cả dân tộc, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của nhân dân thế giới, góp phần quan trọng vào chiến thắng chống thực dân Pháp xâm lược. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp là thắng lợi của đường lối đúng đắn và sáng tạo của Đảng ta về kháng chiến trường kỳ, toàn dân, toàn diện, tự lực cánh sinh, thắng lợi của lòng yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; đồng thời cũng là thắng lợi của công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng quân đội, xây dựng chính quyền nhân dân và xây dựng các đoàn thể quần chúng.

Sau năm 1954, đất nước tạm thời bị chia cắt, miền Bắc đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, làm hậu phương vững chắc cho miền Nam tiếp tục đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, công tác tổ chức xây dựng Đảng ở miền Bắc lúc này tập trung vào việc kiện toàn tổ chức các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể; thực hiện “Bốn tốt” ở các chi bộ, đảng bộ cơ sở gắn



với cuộc vận động “Ba xây, ba chống”; đào tạo cán bộ, nhất là cán bộ xuất thân từ công nhân, nông dân, học sinh miền Nam tập kết. Ở miền Nam, công tác tổ chức xây dựng Đảng tập trung xây dựng tổ chức và đội ngũ cán bộ, đảng viên trung kiên để lãnh đạo và đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là thắng lợi của ý chí “không có gì quý hơn độc lập tự do” của nhân dân ta, thắng lợi của đường lối chính trị, quân sự, ngoại giao đúng đắn và cũng là thắng lợi trong công tác tổ chức tài tình của Đảng. Hơn 20 năm chiến tranh ác liệt, các cơ quan tổ chức và đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng dù hoạt động ở hậu phương hay tiền tuyến, ở vùng địch tạm chiếm hay vùng giải phóng; dù phải đấu tranh trong các trại giam tàn bạo của nhà tù Mỹ - Ngụy, hay ở những nơi biên cương, hải đảo... đều tỏ rõ lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, nỗ lực phấn đấu, hy sinh để hoàn thành nhiệm vụ. Hàng nghìn cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng, số đông là cán bộ, đảng viên trực tiếp hoạt động ở các chiến trường ác liệt đã anh dũng hy sinh vì nhiệm vụ. Tổ quốc và Đảng ta đời đời nhớ ơn các đồng chí đó.

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Trong giai đoạn 1975 - 1986, do nóng vội, chủ quan, duy ý chí, chúng ta đã mắc một số sai lầm trong hoạch định đường lối phát triển kinh tế - xã hội, duy trì quá lâu bộ máy và cơ chế tập trung, quan liêu bao cấp, đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, niềm tin suy giảm. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V đã chỉ rõ: “Những ưu điểm và khuyết điểm trong sự lãnh đạo chính trị của Đảng gắn liền với những ưu điểm và khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng về tư tưởng và tổ chức”; trong đó, “công tác tổ chức cũng rất trì trệ, chậm chuyển hướng, không đi kịp tình hình và nhiệm vụ”. Sau Đại hội V, công tác tổ chức xây dựng Đảng tập trung vào việc củng cố hệ thống tổ chức Đảng, tiến hành xây dựng các quy chế làm việc của cấp ủy và tổ chức đảng, đề cao trách nhiệm của tập thể, cá nhân, khắc phục những yếu kém; kết hợp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với việc kiện toàn các cơ quan chính quyền; cải tiến tổ chức và cơ chế quản lý, nâng cao tính chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đổi mới phương pháp làm việc, tăng cường công tác kiểm tra của Đảng gắn với công tác thanh tra của Nhà nước và xây dựng mạng lưới thanh tra, giám sát của nhân dân. Nhờ đó, công tác tổ chức cũng góp phần hạn chế được những khuyết điểm, sai lầm trên.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (năm 1986) của Đảng một mặt vừa khẳng định những kết quả to lớn đã đạt được trong công tác xây dựng đảng thời gian qua, vừa thẳng thắn chỉ rõ những sai lầm, khuyết điểm, trong đó có “những khuyết điểm trong hoạt động tư tưởng, tổ chức và công tác cán bộ của Đảng. Đây là nguyên nhân của mọi nguyên nhân”. Đại hội xác định phương hướng, nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng là: “Xây dựng Đảng thật sự ngang tầm một đảng cầm quyền có trọng trách lãnh đạo toàn dân thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược.



Xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức là nhân tố quyết định sự phát triển của cách mạng nước ta”.

Qua gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, bám sát sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và thực tiễn đất nước, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, các cơ quan làm công tác tổ chức xây dựng đảng đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với từng thời kỳ, đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân làm nên những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới đất nước. Công tác tổ chức xây dựng Đảng đã kịp thời giải quyết những vấn đề mang tính cơ bản phục vụ Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; kiện toàn, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị và thực hiện Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn cách mạng mới.

### III- 75 NĂM THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY CAO BẰNG

#### 1. Công tác tổ chức xây dựng Đảng từ khi Đảng ra đời năm 1930 đến khi Cách mạng tháng Tám thành công năm 1945

Thực hiện chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam, đầu năm 1930, Chi bộ Hải ngoại Long Châu đã cử đồng chí Hoàng Văn Nọn về Cao Bằng hoạt động để chuẩn bị tiến tới thành lập tổ chức Đảng ở Cao Bằng. Sau một thời gian tuyên truyền, rèn luyện, qua kiểm tra phong trào và thử thách cán bộ, ngày 01/4/1930, Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Cao Bằng được thành lập tại Nặm Lìn, xã Hoàng Tung, châu Hòa An gồm 3 đồng chí: Hoàng Văn Nọn (tức Hoàng Như), Lê Đoàn Chu (tức Lê Mới, Nam Cao), Nông Văn Đô (tức Bích Giang, Cát Lợi) do đồng chí Hoàng Văn Nọn làm Bí thư. Sau khi được thành lập, Chi bộ làm nhiệm vụ như Ban chấp hành Tỉnh uỷ lâm thời, trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng toàn tỉnh. Thời kỳ này, công việc quan trọng hàng đầu của công tác tổ chức là củng cố và phát triển các chi bộ đảng, kết nạp đảng viên, đẩy mạnh công tác huấn luyện nâng cao trình độ chính trị cho cán bộ, đảng viên, thông qua các phong trào đấu tranh lựa chọn những quần chúng ưu tú kết nạp vào Đảng. Do chưa có cơ quan tổ chức chuyên trách, các tổ chức đảng và các đồng chí cán bộ chủ chốt được Đảng trực tiếp giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm thực hiện công việc tổ chức xây dựng Đảng.

Trong những năm 1930 - 1935, công tác tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh chủ yếu thông qua công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia các phong trào đấu tranh với các hình thức và khẩu hiệu khác nhau để lựa chọn những người ưu tú kết nạp vào đảng; xây dựng, củng cố các tổ chức đảng; đồng thời tập trung vào bảo toàn lực lượng cách mạng, bảo vệ Đảng, khôi phục hệ thống tổ chức, tiếp tục phát triển đảng viên và các đoàn thể quần chúng, đấu tranh chống khủng bố của địch. Tháng 7/1933 Ban lãnh đạo Đảng cộng sản Đông Dương chính thức công nhận BCH Đảng bộ tỉnh Cao Bằng. Đảng bộ tập trung chỉ đạo củng cố, phát triển các chi bộ đảng, đẩy mạnh công tác huấn luyện cán bộ. Sau 5 năm thành lập chi bộ đảng



đầu tiên, các cơ sở đảng được phát triển rộng gần khắp các châu trong tỉnh với số đảng viên trên 70 đồng chí.

Trong thời kỳ vận động dân chủ 1936 - 1939, hầu hết các châu trong tỉnh có cơ sở đảng, có các chi bộ chỉ đạo mọi hoạt động phong trào cách mạng ở địa phương. Cùng với việc phát triển tổ chức đảng, các chi bộ đã tập trung xây dựng, củng cố các tổ chức đoàn thể, các hội quần chúng và đưa các tổ chức này ra hoạt động công khai, đấu tranh trực diện với bọn thực dân, phong kiến, tay sai với nhiều hình thức hoạt động phù hợp như: đẩy mạnh tuyên truyền, đòi quyền dân sinh, dân chủ, tăng lương, giảm giờ làm, cải thiện đời sống... thu hút đông đảo nhân dân tham gia; qua đó đã bồi dưỡng và tuyển chọn những người ưu tú để kết nạp vào Đảng, tăng cường đội ngũ, nâng cao trình độ chính trị cho từng đảng viên.

Trong thời kỳ chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền 1939 - 1945, để phù hợp với tình hình mới, Đảng ta đã chuyển hướng các hình thức tổ chức và đấu tranh: kết hợp tổ chức bí mật với tổ chức công khai; đấu tranh không hợp pháp với nửa hợp pháp và hợp pháp; đồng thời quyết định rút vào hoạt động bí mật, chuyển trọng tâm công tác về nông thôn. Tiếp thu tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tỉnh uỷ Cao Bằng quyết định nhanh chóng rút vào hoạt động bí mật; chỉ đạo các cơ sở đảng, cơ sở cách mạng kịp thời chuyển từ hợp pháp, nửa hợp pháp sang hoạt động bí mật; tiếp tục duy trì và phát triển các hình thức đấu tranh công khai, hợp pháp chống lại âm mưu, thủ đoạn của địch; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến nhiệm vụ mới cho cán bộ, đảng viên và quần chúng. Đội ngũ cán bộ, đảng viên được bố trí, sắp xếp lại nhằm tránh mũi nhọn khủng bố của kẻ thù, tiếp tục lãnh đạo, vận động nhân dân bước vào thời kỳ đấu tranh mới.

Ngày 28/01/1941, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đến biên giới Việt Nam - Trung Quốc qua mốc 108 về Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng để trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, xây dựng Cao Bằng trở thành căn cứ địa cách mạng của cả nước. Người quyết định triệu tập Hội nghị Trung ương lần thứ tám (tháng 5/1941) quyết định những vấn đề đặc biệt quan trọng với việc hoàn thiện chủ trương chuyển hướng chiến lược cách mạng trong nước và các vấn đề quan trọng khác nhằm chuẩn bị cho khởi nghĩa giành chính quyền khi thời cơ đến. Từ đây, dưới sự lãnh đạo của Trung ương và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc hoạt động của Đảng bộ tỉnh và phong trào cách mạng ở Cao Bằng bước sang thời kỳ mới. Công tác xây dựng Đảng của tỉnh tập trung thực hiện chủ trương của Trung ương với phương châm lúc bấy giờ là “rộng rãi, thực tế, khoa học” và phải tập trung hoàn thành tốt những nhiệm vụ chủ yếu: củng cố, phát triển chi bộ; tăng cường tuyển chọn, đào tạo cán bộ. Từ chỗ chỉ có 03 đảng viên đầu tiên khi mới thành lập nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh đã tập hợp được đông đảo, rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân trong Mặt trận Việt Minh, kịp thời phát động toàn dân nổi dậy khởi nghĩa giành chính quyền trong toàn tỉnh, góp phần quan trọng cùng với cả nước làm nên Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

**2. Thành lập Ban Tổ chức - Kiểm tra tỉnh Cao Bằng và công tác xây dựng Đảng trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954)**



Sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, cả nước cùng một lúc phải đối phó với nhiều kẻ thù, chúng âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng của nhân dân mới được thành lập. Từ tháng 12/1946, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp với đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ kháng chiến; vừa kháng chiến, vừa kiến quốc, dựa vào sức mình là chính, đồng thời tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ của bạn bè quốc tế.

Hưởng ứng Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, quân và dân trong tỉnh đã ra sức xây dựng hậu phương, chuẩn bị mọi mặt cho cuộc chiến đấu mới, góp phần quan trọng cùng cả nước giành thắng lợi trong Chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947. Trong bối cảnh ấy, thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, trước những yêu cầu cấp bách của cuộc đấu tranh cách mạng, ngày 25/5/1948, Ban Tổ chức - Kiểm tra tỉnh Cao Bằng được thành lập gồm có 02 tiểu ban là Tiểu ban Tổ chức và Tiểu ban Kiểm tra, với chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho Tỉnh uỷ về công tác tổ chức và công tác kiểm tra Đảng; trong đó Tiểu ban Tổ chức được xác định là tổ chức tiên thân của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Cao Bằng ngày nay. Những ngày đầu mới thành lập, Ban Tổ chức - Kiểm tra chỉ có 4 đồng chí do đồng chí Hoàng Nghiệp làm Trưởng ban.

Do yêu cầu nhiệm vụ, quý I năm 1949, Ban Tổ chức - Kiểm tra được tách thành Ban Đảng vụ và Ban Kiểm tra. Sự kiện này đánh dấu giai đoạn mới trong quá trình hình thành và phát triển của công tác tổ chức xây dựng Đảng và của cả hệ thống cơ quan tổ chức cấp uỷ các cấp; tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tổ chức xây dựng Đảng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. Ban đảng vụ trở thành cơ quan tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, mà trực tiếp là Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ và đảng viên. Số tổ chức đảng và đảng viên giai đoạn này liên tục phát triển cả về số lượng và chất lượng. Hầu hết các xã trong tỉnh đều thành lập được chi bộ, số lượng đảng viên tính đến tháng 9/1949 là 3.820 đồng chí với 172 chi bộ, tăng gấp hai lần so với năm 1947.

Trong hoàn cảnh sơ khai, còn gặp vô vàn khó khăn vì thiếu cán bộ, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho công tác gần như chưa có gì; việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ban theo chức năng còn nhiều hạn chế. Song, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh, với lòng nhiệt tình cách mạng, ý chí quyết tâm cao; Ban Đảng vụ đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu, giúp việc cho Tỉnh uỷ tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ II; gấp rút chuẩn bị cho tổng phản công; giúp cấp uỷ nắm tình hình cán bộ, đảng viên, chấn chỉnh các tổ chức cơ sở đảng, cổ vũ động viên nhân dân hăng hái tham gia lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ. Góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Cao Bằng sát cánh với các tỉnh và Bộ đội ta làm nên Chiến thắng Biên giới năm 1950, giải phóng Cao Bằng (03/10/1950). Tháng 9/1951 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ III được tiến hành, nhằm chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng các cấp, Ban Đảng vụ đã giúp cấp uỷ chuẩn bị công tác nhân sự, kiện toàn các tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, tham gia tích cực vào xây dựng



văn kiện Đại hội...; để phù hợp với giai đoạn, thời kỳ cách mạng mới, **Ban Đảng vụ đổi tên thành Ban Tổ chức Tỉnh uỷ** và mang tên gọi này cho đến hiện nay. Thời kỳ này có thể nói Ban đã có những đóng góp quan trọng, trực tiếp vào công tác xây dựng lực lượng cán bộ, đảng viên trong tỉnh ngày càng vững mạnh, đủ sức lãnh đạo nhân dân vừa đấu tranh chống kẻ thù xâm lược, vừa xây dựng quê hương, vừa chi viện đắc lực cho tiền tuyến; cùng cả nước giành thắng lợi lớn, làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lùng lẩy năm châu, chấn động địa cầu” năm 1954.

### **3. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Cao Bằng trong thời kỳ miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội, miền Nam tiếp tục đấu tranh thống nhất nước nhà (1954 - 1975)**

Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn mới, cả nước đồng thời thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: miền Bắc tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội; miền Nam tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân, đánh đổ đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đó là hai nhiệm vụ tương hỗ, gắn bó khăng khít, không tách rời.

Thời kỳ này, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ được giao thêm nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, biên chế cán bộ được tăng cường. Tích cực tham mưu cho cấp uỷ Đảng tập trung kiện toàn tổ chức, lề lối làm việc của cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể; triển khai các cuộc vận động xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở “Bốn tốt” gắn với cuộc vận động “Ba xây, ba chống”, cuộc vận động “Bảo vệ đảng”, cuộc vận động “Nâng cao chất lượng đảng viên và kết nạp đảng viên lớp Hồ Chí Minh”; thực hiện chỉnh Đảng, chỉnh huân, chỉnh quân...; chú trọng đào tạo cán bộ xuất thân từ công - nông; kiện toàn các chi bộ, đảng bộ cơ sở; tăng cường bố trí đảng viên có năng lực đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo HTX nông nghiệp, TTCN; bổ sung đội ngũ cán bộ, tăng cường lực lượng cán bộ trẻ cho cấp uỷ; xây dựng lực lượng vũ trang, phục vụ kế hoạch chi viện cho chiến trường miền Nam, sẵn sàng đối phó với các âm mưu mở rộng chiến tranh ra miền Bắc của địch. Tính đến năm 1974 toàn tỉnh có 17.900 cán bộ, công nhân viên, có 4.472 đảng viên.

Vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức luôn giữ vững ý chí, niềm tin, trung thành tuyệt đối với Đảng, với nhân dân. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đóng góp công sức, trí tuệ vào công cuộc khôi phục, cải tạo xã hội chủ nghĩa, xây dựng hậu phương vững mạnh; động viên sức người, sức của chi viện cho chiến trường miền Nam, góp phần cùng cả nước làm nên thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

### **4. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Cao Bằng trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1975 - 1985)**

Sau Đại thắng mùa Xuân năm 1975, đất nước độc lập, thống nhất, toàn tỉnh tập trung vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, ra sức khôi phục và phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh; thực hiện tốt 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã góp phần quan trọng trong tham mưu cho cấp uỷ tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại



hội Đảng toàn quốc lần thứ IV, thứ V, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Lạng lần thứ nhất, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ X, XI; đồng thời, chủ động phối hợp giải quyết hàng loạt những vấn đề cấp bách liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Trong bối cảnh tình hình vừa chia tách, sáp nhập tỉnh (thời kỳ Cao Lạng); trong hoàn cảnh xảy ra chiến tranh Biên giới tháng 02/1979, sau đó khu vực biên giới liên tiếp xảy ra nhiều vụ khiêu khích vũ trang xâm phạm vào lãnh thổ. Cộng thêm thiên tai, hạn hán liên tục kéo dài, làm cho sản xuất và đời sống nhân dân vùng biên giới gặp muôn vàn khó khăn... Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã tập trung tham mưu đẩy mạnh củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ của cả hệ thống chính trị; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện kiện toàn, luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý, chuyên môn, bảo đảm phục vụ nhiệm vụ chính trị trước mắt và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ lâu dài. Qua đó, tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, ổn định tình hình khu vực biên giới, phát triển kinh tế - xã hội, từng bước thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ X, công tác tổ chức xây dựng Đảng bước vào giai đoạn mới (1981 - 1985), nhiệm vụ chung chủ yếu của toàn tỉnh đặt ra là: Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững đường biên mốc giới, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, với tinh thần quyết tâm cao, nhân dân các dân tộc phấn khởi đón nhận và hăng hái thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đề ra; khắc phục khó khăn, tranh thủ thời gian hàn gắn vết thương chiến tranh, tích cực lao động sản xuất, ổn định cuộc sống.

Ban Tổ chức Tỉnh uỷ và Ban Tổ chức các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ đã tham mưu cho cấp uỷ cấp mình triển khai thực hiện nhiều chỉ thị, nghị quyết chuyên đề về công tác tổ chức xây dựng Đảng, đặc biệt là những chủ trương về công tác tổ chức theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, XI, góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trên cả ba mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức; hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch 5 năm lần thứ ba; hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn 1981-1985.

### **5. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Cao Bằng trong thời kỳ thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (1986 - 2023)**

Tháng 12/1986, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện, đánh dấu bước ngoặt có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình cách mạng ở nước ta. Trước tình hình trong nước và quốc tế có những diễn biến phức tạp, nhất là từ cuối những năm 80, đầu những năm 90 của thế kỷ XX, tình hình chính trị thế giới có biến động lớn, Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu sụp đổ, công cuộc đổi mới đất nước đứng trước những thách



thức gay gắt... Tình hình đó đã đặt ra yêu cầu đối với công tác tổ chức xây dựng Đảng phải có bước chuyển mình toàn diện, tập trung củng cố tổ chức Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tăng cường bảo vệ Đảng. Nhiệm vụ công tác xây dựng đảng giai đoạn này được Đảng ta xác định rõ: *"Xây dựng đảng thật sự ngang tầm một đảng cầm quyền có trọng trách lãnh đạo toàn dân thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược. Xây dựng đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức là nhân tố quyết định sự phát triển của cách mạng nước ta"*. Những hoạt động tích cực của Ban tổ chức và các Ban xây dựng đảng tỉnh uỷ đã kịp thời khắc phục những tư tưởng mơ hồ, lạch lạch trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần gắn kết sự đồng thuận trong ý đảng, lòng dân, nhất quán đường lối đổi mới của Đảng, giành những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân.

Qua gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, bám sát nghị quyết các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã chủ động tham mưu thực hiện tốt công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh; nhân sự giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân tỉnh các nhiệm kỳ; nhân sự lãnh đạo, quản lý các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; nhân sự chủ chốt các huyện, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ, chuyên môn nghiệp vụ; về phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tham mưu chủ trương, giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, xoá cơ sở đảng yếu kém. Từ năm 2013 tỉnh đã hoàn thành mục tiêu xoá xóm "trắng" đảng viên; tăng cường quản lý, giáo dục, phát triển đảng viên, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ Đảng. Qua đó, tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị trong tỉnh không ngừng được củng cố, chất lượng tổ chức Đảng, nhất là tổ chức cơ sở đảng có sự chuyển biến tích cực, đoàn kết nội bộ, dân chủ trong đảng được phát huy; tăng cường kỷ cương, kỷ luật của đảng; phương pháp, kỹ năng công tác, trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ ngày càng được nâng lên; công tác đánh giá, đề bạt bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ được thực hiện công khai, dân chủ, đảm bảo nguyên tắc Đảng lãnh đạo toàn diện công tác tổ chức cán bộ. Trong giai đoạn này, nhiều cán bộ tổ chức các cấp đã phấn đấu trưởng thành, trở thành cán bộ lãnh đạo chủ chốt, đảm nhận những vị trí, nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, công tác tổ chức tập trung vào công tác tham mưu cho BTV, BCH Đảng bộ tỉnh triển khai nhiều chủ trương quan trọng của BCH Trung ương, Bộ chính trị, nổi bật là công tác cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW, Nghị quyết 37-NQ/TW của Trung ương và các nghị quyết chuyên đề của Bộ chính trị, Uỷ ban thường vụ Quốc Hội và Chính phủ về tổ chức, bộ máy, biên chế, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Kết quả sau sắp xếp, kiện toàn, tổ chức bộ máy bên trong của các cơ quan đơn vị được sắp xếp tinh gọn, giảm đầu mối trực thuộc; giảm biên chế, giảm chức danh lãnh đạo cấp trưởng, cấp phó; tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp, sáp nhập giảm 03 đơn vị hành chính cấp huyện, giảm 38 xã, giảm 1025 xóm tổ dân phố. Sau sáp nhập, tổ chức sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ; kiện toàn tổ chức đảng, đảng viên phù hợp với đơn vị



hành chính cấp huyện, cấp xã và xóm tổ dân phố; hoàn thành danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý và tương đương; hoàn thiện xây dựng vị trí việc làm đội ngũ công chức, viên chức toàn tỉnh....đảm bảo sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền đối với mọi hoạt động ở địa phương. Đến nay, Đảng bộ tỉnh có 15 đảng bộ trực thuộc, trong đó có 14 đảng bộ cấp trên cơ sở và 01 đảng bộ cơ sở được giao quyền cấp trên cơ sở, có 566 tổ chức cơ sở đảng, có 2.607 chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở và trên 61.000 đảng viên.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã chủ động, tích cực phối hợp với các ban, ngành tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sắp xếp, củng cố tổ chức bộ máy và công tác cán bộ; chủ động triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình, đề án quan trọng. Nổi bật là: (1) *Chương trình số 08-CTr/TU, ngày 16/7/2021 về xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, nhất là cấp chiến lược có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ...*; (2) *Đề án số 03-ĐA/TU, ngày 15/7/2021 về nâng cao chất lượng đảng viên và kết nạp đảng viên mới; rà soát, sàng lọc đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng;* (3) *Đề án số 06-ĐA/TU, ngày 29/10/2021 về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp tỉnh Cao Bằng.* (4) *Đề án số 14-ĐA/TU, ngày 27/11/2022 về Đề án cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Cao Bằng...*

Cụ thể hóa các Quy định, hướng dẫn của Trung ương, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã chủ động tham mưu cho Ban thường vụ Tỉnh uỷ rà soát sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định trong các khâu về công tác cán bộ; quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong thực hiện quy trình, thủ tục về công tác cán bộ... Triển khai các văn bản mới quy định về miễn nhiệm, từ chức, bố trí công tác đối với cán bộ sau khi bị kỷ luật; quy định về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung...

Giai đoạn nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, đã tham mưu thực hiện luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử trên 200 lượt cán bộ. Nhìn chung, số cán bộ được luân chuyển, điều động giữ cương vị mới đều phát huy được vai trò, trách nhiệm, tích cực phấn đấu, rèn luyện qua thực tiễn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác đánh giá, xếp loại tập thể cá nhân lãnh đạo, quản lý hằng năm đảm bảo khách quan, thực chất, theo hướng đa chiều, bằng sản phẩm cụ thể. Công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên có nhiều đổi mới. Làm cơ sở cho việc tiếp tục bố trí, sử dụng cán bộ, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giám sát cán bộ, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên. Công tác Quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý và cấp uỷ các cấp được thực hiện theo đúng quy định, bảo đảm dân chủ, khách quan với phương châm “động” và “mở”, chất lượng quy hoạch cán bộ được nâng lên, bảo đảm về cơ cấu độ tuổi, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số phù hợp, khắc phục tình trạng hẫng hụt nguồn cán bộ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt, gắn quy hoạch với bố trí sử dụng cán bộ, trong đó chú trọng bồi dưỡng



chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, nâng chuẩn trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Giai đoạn 2021 - 2023 đã tham mưu cử được trên **17.000 lượt** cán bộ, công chức tham gia đào tạo và bồi dưỡng, một số kết quả nổi bật như: đào tạo tiến sĩ: 37 đồng chí; thạc sĩ: 258 đồng chí; Mở lớp nguồn lãnh đạo quản lý: 180 đồng chí...Việc thực hiện các chế độ chính sách cán bộ và chăm sóc sức khoẻ cán bộ được thực hiện thường xuyên. Mỗi năm tổ chức từ 8 - 10 đợt điều dưỡng cho **gần 1.000** cán bộ thuộc diện BTV tỉnh uỷ quản lý đã nghỉ hưu đi nghỉ dưỡng, tham quan, khám sức khoẻ định kỳ. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm chú trọng. Ban đã chủ trì tham mưu ban hành các Quy chế, Hướng dẫn mới về phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Phối hợp các cấp uỷ, tổ chức đảng bổ sung, hoàn thiện, thẩm định và kết luận tiêu chuẩn chính trị của cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ trong quy hoạch và đội ngũ đảng viên theo phân cấp, đảm bảo chặt chẽ đúng quy định.

Quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trọng tâm là tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, triển khai: *Kết luận 21-KL/TW của BCHTW về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị...*; *Nghị quyết số 21-NQ/TW, về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới*; *Nghị quyết số 28-NQ/TW, “về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”*... Theo đó, Ban đã chủ động tham mưu cho Tỉnh uỷ đã ban hành Chương trình hành động, Kế hoạch thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương. Tham mưu tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ tỉnh với chủ đề “*tự soi, tự sửa*”, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “*tự diễn biến*”, “*tự chuyển hoá*” trong nội bộ; tổ chức Hội thi bí thư chi bộ giỏi các cấp; tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Công tác phát hiện, bồi dưỡng và kết nạp đảng viên mới được quan tâm, chú trọng nâng cao về cả số lượng và chất lượng; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt trên 2.000 đảng viên vượt kế hoạch Nghị quyết Đại hội đề ra; công tác quản lý, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được thực hiện nghiêm túc; các cấp uỷ, tổ chức Đảng đồng bộ thực hiện đổi mới toàn diện lề lối, tác phong công tác, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương nội bộ; điều chỉnh, bổ sung quy định, quy chế làm việc; tăng cường các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo đối với các cấp chính quyền, các cơ quan tư pháp, các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị đảm bảo hoạt động đúng nguyên tắc tổ chức của Đảng; đồng thời mạnh dạn triển khai nhiều nhiệm vụ mới, mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả từ thực tiễn. Tạo ra bước chuyển biến mới, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên.

Cùng với sự phát triển chung của Đảng, của Đất nước, kế thừa phát huy truyền thống 93 năm ngành Tổ chức xây dựng Đảng, trải qua 75 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Cao Bằng đã vượt qua bao khó khăn, gian khổ; trong bất cứ hoàn cảnh nào các thế hệ cán bộ công chức Ban tổ chức tỉnh uỷ cũng luôn kiên định mục tiêu lý tưởng, trung thành tuyệt đối với Đảng; không



ngừng trau dồi bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức cách mạng, bám sát chủ trương của Đảng, chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, BTV, BCH Đảng bộ tỉnh; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuân thủ nguyên tắc tổ chức và hoạt động của đảng; phát huy sức mạnh tổng hợp, đoàn kết vượt mọi khó khăn, tham mưu, phối hợp triển khai đồng bộ hệ thống các chủ trương, giải pháp về tổ chức bộ máy, cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; chính sách cán bộ; tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; bảo vệ chính trị nội bộ... hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ. Đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trên tất cả các lĩnh vực.

Những kết quả của công tác Tổ chức xây dựng Đảng đạt được trong những năm qua đã góp phần củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên; xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị toàn tỉnh ngày càng vững mạnh. Qua từng thời kỳ lịch sử, tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng ngày càng hoàn thiện và xác định rõ hơn vai trò, nhiệm vụ, trực tiếp tham mưu cho cấp uỷ trong lĩnh vực tổ chức xây dựng đảng. 75 năm thành lập và phát triển (25/5/1948- 25/5/2023), nhiệm vụ của Ban qua mỗi thời kỳ cách mạng tuy có sự bổ sung, điều chỉnh về tên gọi, bộ máy, đội ngũ cán bộ qua các thời kỳ có nhiều thay đổi, song công tác tổ chức xây dựng Đảng nói chung và hoạt động của hệ thống cơ quan tổ chức cấp uỷ nói riêng luôn bám sát những chủ trương, định hướng, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh uỷ; vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào điều kiện thực tiễn của địa phương, góp phần đắc lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra, bảo đảm thực hiện tốt vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Được Nhân dân tin tưởng, quý trọng.

Với những thành tích, cống hiến vì sự nghiệp công tác Tổ chức xây dựng Đảng, nhiều tập thể, cá nhân làm công tác Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Cao Bằng đã vinh dự được Trung ương và địa phương khen thưởng. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ nhiều năm liền đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (hiện đang đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì); được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; được Ban Tổ chức Trung ương, Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tặng cờ thi đua, bằng khen và nhiều phần thưởng cao quý khác. Thành tích đạt được qua các thời kỳ là hành trang quý, điểm tựa vững chắc và là động lực to lớn để Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tiếp tục tham mưu có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao.

Kế thừa và phát huy truyền thống 93 năm xây dựng và trưởng thành của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 - 14/10/2023) và 75 năm thành lập Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Cao Bằng (25/5/1948 - 25/5/2023), trong thời gian tới, đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng Cao Bằng nói chung, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ nói riêng tiếp tục phát huy truyền thống, không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, nêu cao tinh thần “Đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông, chuyên nghiệp” với phương châm “Suy nghĩ phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả;



*có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc ấy*". Mỗi cán bộ, công chức ngành Tổ chức xây dựng Đảng Cao Bằng thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả phong trào thi đua "*Cách làm hay, mô hình mới*" do Ban Tổ chức Trung ương phát động; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng quê hương Cao Bằng ngày càng giàu đẹp, văn minh.

---